

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๗๕๐

กวด. 105.4  
วันที่ ๒-๑๔-๖๕  
เวลา ๑๖.๔๕ น.

สคค.  
ส่ง : กวด.  
รับที่ : ๕9185/65  
2 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

## ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจและกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๐๘๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอเรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจและกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจที่มีศักยภาพ และสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น และการจัดตั้งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย โรงงาน และผู้บริโภค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการขอจัดตั้งกองทุนทั้ง ๒ กองทุน ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกำหนดชื่อและความหมายของคำนิยาม การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมความซ้ำซ้อนกับทุนหมุนเวียนอื่นและสถาบันการเงินอื่น การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการและการบริหารงาน

/และแหล่ง...

และแหล่งเงินทุนของกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กรณีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรณีการเพิ่มเติมแหล่งเงินกองทุน ไม่ได้กำหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกลุ่มเป้าหมายในการให้เงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนอื่นและสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดทำระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สำหรับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย หากได้จัดตั้งตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เห็นควรที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งรัดกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อันจะช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงาน ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายอ้อย และน้ำตาลทรายต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th